





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

8 พฤษภาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด</b>	
<b>ปัญหาเสพติด</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ มติชน แนวหน้า ไอเอ็นเอ็น กรมประชาสัมพันธ์ ) - ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการในเรื่องยาเสพติด ว่า ขอให้หน่วยงานความมั่นคง จัดหาพื้นที่สำหรับศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด โดยขอให้สรุปรายงานความคืบหน้า และแผนงานการปฏิบัติงานในการประชุม คร.ครั้งต่อไป โดย นายกฯ ยังได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือของผู้ว่าราชการจังหวัด และตำรวจ ให้มีผลการจับกุมที่ชัดเจนภายใน 90 วัน โดยเฉพาะจังหวัดเป้าหมายที่ทาง ปปส. กำหนดพื้นที่สีแดง จำนวน 25 จังหวัด พร้อมสั่งการให้ ปปส. ติดตามและรายงานอย่างใกล้ชิด และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยดูการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรงในสถาบันครอบครัว	
<b>ป.ป.ส. จับมือ 7 หน่วยงานภาคีร่วมต้านภัยยาเสพติด</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, sondhitalk, INN, newtv, thestatetimes) - พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการป.ป.ส. พร้อมด้วย นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รองปลัด สธ. พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ นางบุปผา กวินวศิน รองผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมฯ นายอรรถวิชัย สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการฯ และ พล.ต.ท.อัศวินเดช พิมลศรี ผช.ผบ.ตร. ร่วมลงนามข้อตกลงภายใต้ คก.ปลูกพลังนิคมอุตสาหกรรม ร่วมต้านภัยยาเสพติด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการเฝ้าระวังปัญหาเสพติด ไม่ให้แพร่ระบาดเข้าสู่สถานประกอบการ สนับสนุนให้มีระบบดูแลช่วยเหลือ นำลูกจ้างเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาเสพติด และรับกลับเข้าทำงาน พร้อมทั้งให้โอกาสผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติดมีโอกาสเข้าทำงาน	
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<b>รมว.สธ.เข้ากระทรวง</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ ,มติชน, ข่าวสด) (โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ ,ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ,บ้านเมือง ,pptvhd36 linetoday ch3, thecoverage ,theagenda thai, thailandplus, hfocus,newtv ,mcot) - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง จำนวน 7 จุด ก่อนให้สัมภาษณ์ว่า นโยบายการยกระดับ บัตรทอง "30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว" เฟส 3 ขณะนี้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมไปแล้ว ได้ประชุมกับปลัด สธ. และข้าราชการ บอกว่า สามารถดำเนินการตามแผนนโยบายรัฐบาลได้อย่างแน่นอน ส่วนเรื่องกัญชอยากถามพี่น้องประชาชนว่า ควรจะเป็นยาเสพติดหรือไม่ จะเปิดแคไหนอย่างไร ไม่ใช่ใครก็ปลูกได้ ใครก็ออกมาเสพ หรือทำความเดือดร้อนรำคาญกับคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งนี้ได้ คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน เรื่องของยาเสพติดก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน เอกกฎหมายเป็นหลัก ส่วนเรื่องถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ก็ต้องดูข้อเท็จจริง โดยตนสนับสนุนให้มีการถ่ายโอน ถ้าไม่ติดเงื่อนไข จะผลักดันให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ แต่ถ้าไปแล้วเป็นปัญหาอุปสรรค ก็จะยึดเรื่องของความสะดวกสบาย การบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ไม่ได้ยึดกรอบระเบียบจนไม่สามารถเดินอะไรไม่ได้ กฎระเบียบติดขัดก็ปรับแก้ หลังจากให้สัมภาษณ์ รมว.สธ. ได้ขึ้นไปยังห้องทำงาน โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.ได้มอบพระพุทธรูปนิรมัย ประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมช่อดอกไม้สีแดงให้นายสมศักดิ์ พร้อมกล่าวต้อนรับ โดยรออยู่หน้าห้องจนถึงเวลา 14.30 น. จึงเดินเข้าไปยังห้องทำงาน เพื่อลงนามหนังสือรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ จากนั้นนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. เดินเข้าไปแสดงความยินดี รวมถึงมีทีมงานการเมืองของพรรคเพื่อไทยร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ ในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ นายสมศักดิ์ จะเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหาร สธ. ครั้งที่ 5/2566 เป็นครั้งแรก หลังจากนั้นจะแถลงนโยบาย สธ.ต่อไป	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>กรม.มีมติแต่งตั้ง ขรก.การเมือง ประจำกระทรวงสาธารณสุข</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรุงเทพฯธุรกิจ linetoday hfocus)</p> <p>-กรม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้ 1.นายวิชัย ไชยมงคล ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2.พลเรือโท นิกธ เพชรวิระกุล ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 3.นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 4.นางจิตรา หมีทอง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข [ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสันติ พร้อมพัฒน์)] ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป</p>	
<p><b>แรงงานรองนายกฯ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ แนวหน้า thestandard thebangkokinsight amarintv linetoday hfocus innnews thaiPBS )</p> <p>- ที่ประชุมกรม. ได้มอบหมายงานให้รองนายกฯ รัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี รวมถึงกรณีที่มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง โดยมีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ดังนี้ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ โดยมีรักษาการนายกรัฐมนตรีลำดับดังต่อไปนี้ 1.นายภูมิธรรม เวชยชัย 2.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 3.นายพิชัย ชุนพรวิจิตร 4.นายอนุทิน ชาญวีรกูล 5.พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 6.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รวมถึงการแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุข</p>	
<p><b>นายกฯ มีข้อสั่งการ จัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ แก้ปัญหาภัยแล้ง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ มติชน แนวหน้า ไอเอ็นเอ็น กรมประชาสัมพันธ์ )</p> <p>- ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการในหลายประเด็น สรุป อาทิ ให้หน่วยงานต่าง ๆ หาหรือและเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง โดยให้เร่งเสนอกิจกรรมมายังสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นี้</p> <p>ส่วนการช่วยเหลือในด้านพายุฤดูร้อนและภัยแล้ง นายกฯ ขอให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมไปถึงการดูแลให้โรงพยาบาล โรงเรียน และสถานที่ราชการ สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ตามปกติ ขอให้หน่วยทหารพัฒนา เร่งขุดลอกคูคลองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเกษตร</p>	
<p><b>เร่งตั้งศูนย์บริการค้าขายแดนเบ็ดเสร็จ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ มติชน แนวหน้า ไอเอ็นเอ็น กรมประชาสัมพันธ์ )</p> <p>-นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โพสต์ภาพและข้อความผ่านโซเชียล ว่า ก่อนเข้าประชุม กรม. ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุม เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ One Stop Service ซึ่งตนได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งวางแผนการให้บริการแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในรูปแบบ Single Submission ซึ่งได้กำหนดให้มีการทดลองระบบ วันที่ 1 ก.ย.นี้ ที่ด่านศุลกากรหนองคาย และให้แล้วเสร็จเต็มรูปแบบในวันที่ 1 ต.ค.นี้ โดยให้คณะอนุกรรมการฯ ซึ่ง รมว.คลังเป็นประธาน เร่งพิจารณาในด้านศุลกากร อื่น ๆ ที่มีความพร้อมให้เร่งดำเนินการคู่ขนานกันไปด้วย</p>	
<p><b>โควิด 19</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, ผจก., news1live, sondhitalk, INN)</p> <p>-นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา อับเขตสถานการณ์โรคโควิด 19 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 มีแนวโน้มสูงขึ้น ตั้งแต่ต้นปี จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วย 711 ราย สูงสุดในจังหวัดอีสานใต้ และไม่เข้าระบบรักษาในสถานพยาบาลอีกจำนวนมาก แนะนำทุกคนต้องป้องกันและระวังตนเอง ยิ่งใกล้เปิดเทอม นร.-นศ.ต้องกลับไปเรียน มีการรวมตัวและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน</p> <p>-พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. กล่าวถึงข้อห่วงใยสถานการณ์โควิดหากเปิดภาคเรียนใหม่ในวันที่ 16 พ.ค. ตนไม่กังวล แม้สถานการณ์อาจเพิ่มความรุนแรงระบอบมากขึ้น ได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเข้มมาตรการด้านสุขภาพที่ สธ.กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด หากเปิดเรียนแล้วพบ นร.ติดโควิด ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แทน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.สยามรัฐ คอลัมน์ บทบรรณาธิการสยามรัฐ</p> <p>-อธิบดีกรมควบคุมโรค ย้ำว่าความรุนแรงของโรคโควิด 19 ลดลงอย่างมาก อาการไม่รุนแรง เป็นเหมือนหวัดธรรมดาทั่วไป ทำให้ประชาชนไม่ระวัง จึงแพร่เชื้อต่อกันได้ง่าย ขอให้ประชาชนตระหนักแต่ไม่ตระหนก นอกจากจะต้องระมัดระวังตัวและปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยแล้ว ยังต้องเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย พักผ่อนและออกกำลังกายอย่างสมดุล อัปเดตข้อมูลข่าวสารสุขภาพจากแหล่งที่มาที่ถูกต้องเพื่อไม่เกิดความหลงผิด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., pptvhd36)</p> <p>-แอสตราเซนเนกา เตรียมเรียกคืนวัคซีนโควิด 19 จากทั่วโลก เพราะความต้องการลดลง รวมถึงจะเพิกถอนการอนุญาตทางการตลาดของวัคซีนแวกเซอร์เรีย (Vaxzevria) ในยุโรป โดยเริ่มหันมาผลิตวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจและยาลดความอ้วนแทน</p>	
<p><b>วัคซีนไขหวัดใหญ่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผยถึงสถานการณ์เชื้อไวรัสไขหวัดใหญ่ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.66 ถึงปัจจุบัน ว่า พบไขหวัดใหญ่ชนิด A(H3N2) มากที่สุดคิดเป็น 41.14% รองลงมาคือชนิด B (Victoria) และชนิด A/H1N1(pdm09) รวมถึงยังไม่พบยับยั้งการดื้อยาของเชื้อชนิด A/H3 และชนิด B ส่วนชนิด A/H1N1 (pdm09) พบยับยั้งการดื้อยาโอเซลทามิเวียร์ที่ตำแหน่ง H275Y จำนวน 1 สายพันธุ์ พร้อมขอให้กลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่ทุกปี ควบคู่กับการป้องกันตนเอง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2567 สำหรับ 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐาน (ชุมชนวัดแคนอก) ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยมี นพ.จิระศักดิ์ ศรีเจริญ รอง ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า และหัวหน้าศูนย์สาธารณสุขวัดแคนอก พร้อมด้วย อสม. ประจำรพ.พระนั่งเกล้า และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ รพ.พระนั่งเกล้าได้รับจัดวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่ 19,250 โดส และกระจายไปยังหน่วยบริการลูกข่าย 28 แห่ง เริ่มต้นให้บริการ 7 กลุ่มเสี่ยง เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ไปจนถึง ก.ย. 67 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด</p>	
<p><b>คัดกรองมะเร็งปากมดลูก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ TNN</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผย ปี 2566 พบว่าผู้หญิงในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้าตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกน้อยที่สุดในประเทศ เพียง 30,000 คนต่อปี จึงขอเชิญชวนหญิงไทยอายุ 30 - 60 ปีบริบูรณ์ ที่ไม่เคยรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยใช้ชุดเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง ด้วยวิธี HPV DNA Test ซึ่งอยู่ในสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครอบคลุมทุกสิทธิ์ทั่วประเทศ สามารถตรวจสอบสถานบริการใกล้บ้านเพื่อรับชุดเก็บตัวอย่างด้วยตนเองได้ที่ แอปเป่าตัง หรือ สำนักอนามัย กทม.</p>	
<p><b>7 วิธีรับมือ "พายุฤดูร้อน"</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยนิวส์ สยามรัฐ )</p> <p>-เพจเฟซบุ๊ก กรมอนามัย โพสต์ข้อความ 7 วิธีรับมือ "พายุฤดูร้อน" ดังนี้ <b>1.</b> ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและแจ้งเตือนพายุฤดูร้อน จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณตอนบนของประเทศไทย <b>2.</b> ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารบ้านเรือน ให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง หากมีการชำรุดให้ซ่อมแซมให้เรียบร้อย <b>3.</b> หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง <b>4.</b> หลบในบ้าน หรือ อาคารที่มีความแข็งแรงในกรณีที่ทำที่หลบไม่ได้ควรทำตัวให้ต่ำสุด ด้วยการนั่งยองเท้าทั้งสองข้างชิดกัน หรือเขย่งอยู่บนปลายเท้า เพื่อให้มีผิวสัมผัสกับพื้นดินน้อยที่สุด ไม่ควรนอนราบกับพื้น เนื่องจากพื้นเปียกเป็นสื่อนำไฟฟ้า <b>5.</b> เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง ไปยังบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง อาจเกิดอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้ <b>6.</b> งดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศัพท์ และออกห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อไฟฟ้าทุกชนิด เช่น ลวด โลหะ ท่อน้ำ แนวรั้วบ้าน รถแทรกเตอร์ จักรยานยนต์ เป็นต้น <b>7.</b> ดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง หรือ กลุ่มที่มีโรคประจำตัว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>หลักสูตรอบรม Medical Hub Executive Program 2024 รุ่น 1</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดี สบส. เผย กรมฯ ร่วมกับ มูลนิธิกรม สบส. เปิดหลักสูตรอบรม Medical Hub Executive Program 2024 รุ่น 1 เสริมศักยภาพผู้บริหารและผู้ประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพ ร่วมผลักดันอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพไทยสู่เวทีโลก ณ โรงแรมอควิน แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ ระยะเวลาอบรม 14 สัปดาห์ ตั้งแต่ 7 พ.ค.-6 ส.ค. 2567 โดยมีหลักสูตรที่มีเนื้อหาทันสมัย เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย และพร้อมก้าวเข้าสู่เวทีโลก ด้วยหลัก Big 4 Innovation Module “I For DHSS”</p>	
<p><b>สถาบันสิรินธรฟื้นฟูผู้ป่วยแบบเข้มข้น</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ เปิดให้บริการคลินิกการฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัดแบบเข้มข้น ปี 2560 ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ที่มีพยาธิสภาพที่สมอง (Acquired Brain Injury) ระยะเวลาการเกิดโรคไม่เกิน 6 เดือน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีโอกาสฟื้นตัวได้มาก เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตของตนได้อย่างปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้รับบริการ</p> <p>- พญ.ภัทรา อังสุวรรณ ผอ.สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ กล่าวว่า นักกิจกรรมบำบัด 1 คนจะให้บริการผู้รับบริการไม่เกิน 2 คน ครั้งละ 1 ชั่วโมง จำนวน 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ให้บริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยนิวส์ linetoday)</p> <p>- ตามที่มีข่าวสารถึงเรื่อง แต่งโมดัมผสมกับน้ำตาล ต้มรักษาโรคไต ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักโภชนาการ กรมอนามัย พบว่าประเด็นดังกล่าวนี้ เป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่า แต่งโมดัมผสมกับน้ำตาลนั้นไม่สามารถใช้รักษาโรคไตได้ เนื่องจากผู้ป่วยโรคไตจำเป็นต้องควบคุมอาหารโดยนักกำหนดอาหาร และแพทย์ โดยเลือกกินผลไม้ตามระดับเกลือแร่ในเลือด</p>	
<p><b>อนุมัติศูนย์เรียนของเด็กใน รพ.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)</p> <p>- พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ เปิดภายหลังการประชุม ครม. ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบงบประมาณโครงการศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กในโรงพยาบาล สำหรับศูนย์การเรียนรู้ใน 77 จังหวัด จำนวน 85 แห่ง งบประมาณ 2567 จำนวน 30,327,930 บาท ซึ่งจะมีครูที่อยู่ในโครงการนี้จำนวน 151 คน เพื่อประโยชน์สำหรับนักเรียนเจ็บป่วย ได้รับการศึกษาในระหว่างพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมามีการทำเรื่องขออนุมัติโครงการในทุกๆ 5 ปี โดยตนเห็นข้อมูลแล้วว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก จึงขอให้มีการดำเนินการในระยะยาวด้วย</p>	
<p><b>ไฟไหม้บ่อขยะเก่าประจวบ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ( ผู้จัดการ sondhitalk )</p> <p>- เทศบาลเมืองหัวหิน และ อบต.ทับใต้ ระดมเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงเข้าฉีดน้ำดับเพลิงภายในบ่อขยะเก่า ที่บ้านหนองพรานพุก ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยเพลิงกำลังลุกไหม้บ่อขยะโซนเอ และโซนบี กินพื้นที่เป็นวงกว้างกว่า 20 ไร่ และมีกลุ่มควันหนาแน่นฟุ้งกระจายไปทั่ว เริ่มมีประชาชนได้รับผลกระทบจากควันไฟในรัศมี 3 กิโลเมตร ทั้งพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน ตำบลทับใต้ และตำบลหินเหล็กไฟบางส่วน</p> <p>สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอากาศเบื้องต้น กลุ่มควันดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทางเดินหายใจ หากมีอาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที</p> <p>พร้อมกันนี้ จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องออกนอกบ้าน หรือใช้ชีวิตกลางแจ้งให้สวมหน้ากากอนามัย ขณะเดียวกัน จะมีการประสานหน่วยงานในพื้นที่สำรวจประชากรกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง ตிடบ้าน ติดเตียง เพื่อเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาเป็นลำดับแรก</p>	
<p><b>เสวนาความอ้วน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2567 หัวข้อ Stop Obesity, Preventing NCDs: The Move to New Ecosystem โดยมีการเสวนา เรื่อง Bridging the gap for holistic obesity care in Thailand ผู้อภิปรายประกอบด้วย นพ.กฤษฎา หาญบรรเจิด ผอ.กองโรคไม่ติดต่อ กรม คร. นพ.ศุภฤกษ์ สี่รุ่งเรือง ผอ.กองนวัตกรรมฯ กรมอนามัย รศ.นพ.ดิลก ภิโยทัย ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และนายรัชตะ อุ่นสุข ผอ.ควบคุมงานกฎหมาย กรมบัญชีกลาง ซึ่งสรุปว่าภาครัฐควรแก้ปัญหาให้ตรง 3 กลุ่มหลัก คือ 1.กลุ่มที่มีสุขภาพดี มีเงินคืน 2.กลุ่มที่มีภาวะโรคที่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติ และ 3.กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ให้เข้าถึงการรักษาและเข้าถึงยาได้ หากภาครัฐใช้แนวทางนี้จะเกิดความยุติธรรมและความสมดุลอย่างเท่าเทียม ประเทศไทยใช้ทรัพยากรได้อย่างพอดีและคุ้มค่าสูงสุด</p>	
<p><b>ส่งเสริมการมีบุตร</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์.(ผู้จัดการ)</p> <p>-เสนอบทความกล่าวถึง ปัญหา “เด็กเกิดน้อย” จนสาธารณสุขเตรียมประกาศ “ส่งเสริมการมีลูก” เป็น “วาระแห่งชาติ” ตกลงแคโยนหินถามทาง หรืออยากช่วยสร้าง “คุณภาพชีวิต” จริงๆ พร้อมแคโหนดกับการหนุน “วาระแห่งชาติ”</p> <p>ผศ.ดร.ธนาภรณ์ บัวทอง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ ระบุ ถ้าส่งเสริมให้คนมีลูกเยอะขึ้นเรื่อยๆ แต่โครงสร้างพื้นฐานไม่ดีพอ เช่น Child Care, ระบบการเงินในการช่วยเหลือ, การลาเพื่อเลี้ยงลูก เป็นต้น สุดท้ายแล้วใครจะอยากมีลูก เรื่องนี้ไม่ใช่แค่คุณภาพชีวิตเด็ก แต่ต้องมองว่ามีโครงสร้างอะไรที่จะรองรับชีวิตคน ตั้งแต่เกิดจนตาย อย่างครบวงจรแล้วหรือยัง เพราะสุดท้ายเมื่อเกิดมา เด็กก็ต้องโตขึ้นและใช้ชีวิตท่ามกลางสภาพสังคมที่เป็นอยู่</p>	
<p><b>Kick Off ชุมชนปลอดภัย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- สสส. ร่วมกับมูลนิธิณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ จัดงาน Kick Off ชุมชนท้องถิ่นปลอดภัย สร้างสังคม ลด ละ เลิกบุหรี่ ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพในระดับชุมชน โดยมี อปท. 1,794 แห่งทั่วประเทศ ร่วมดำเนินการแผนสุขภาพชุมชนมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ ใน 7 แนวทาง เป็นจุดเริ่มต้นการสานพลัง และสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนการทำงานเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ นำไปสู่การลดอัตราการสูบบุหรี่ในระดับพื้นที่ในอนาคต</p>	
<p><b>พยาธิจิ้มแจ่ว</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก ผู้จัดการ สยามรัฐ มติชน ไทยนิวส์)</p> <p>-อินฟลูเอนเซอร์สายกินคนหนึ่ง ที่มีผู้ติดตามในเฟซบุ๊กกว่า 20,000 คน ได้ออกมาทำคลิปกินอาหารคล้ายเมนูซอยจู้ โดยได้หยิบคล้าย "พยาธิตัวดี" ออกมาโชว์ลูกเพจ พรางพูดไปในคลิปว่า อันนี้ส่วนหัว อันนี้ส่วนหาง ก่อนจะม้วนเส้นนั้นจิ้มลงไป ในถ้วยน้ำพริก และนำมารับประทาน</p> <p>ด้าน รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี ได้ออกมาเตือนว่า อย่าหาทำ โชว์กิน "พยาธิ" จิ้มแจ่วเปิบสดๆ ตัวพยาธิที่เห็น คาดว่าจะเป็นพยาธิตัวดี ซึ่งพบได้ในเนื้อดิบ และหากมีการรับประทานพยาธิตัวเต็มวัยนี้เข้าไป ก็มีความเป็นไปได้ ที่จะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย โดยอาจทำให้เกิดอาการของการติดเชื้อ"พยาธิ" ซึ่งพยาธิตัวดีตัวเต็มวัยอาจมีไข่ของพยาธิปนเปื้อนอยู่ จึงอาจทำให้เกิดการติดเชื้อพยาธิตัวดี ขณะที่ พยาธิตัวดีอาจมีแบคทีเรียหรือปรสิตอื่นๆ ปนเปื้อนร่วมด้วย ซึ่งการกินพยาธิตัวเต็มวัยแบบดิบๆ ก็อาจทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน ไทยนิวส์)</p> <p>- ล่าสุด เจ้าตัวไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น ขอโทษแทนคนอีสาน ยอมรับว่าคนอีสานก็มีบางคนที่กิน เป็นความชอบส่วนบุคคล แต่ไม่แนะนำ สำหรับสิ่งที่รับประทานไปนั้น เป็นไส้วัวอ่อน เหนียวมาก เคี้ยวไม่ขาด จึงฉีกออก ทำให้เห็นพังพืด ด้านนอก ลักษณะเหมือนเส้นด้าย เหมือนพยาธิ</p>	
<p><b>เอกสาร รพ. นำมาทำเป็นถุงขนมโตเกียว</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook</p> <p>- เฟซบุ๊ก TaAn 's BsBs โพสต์ภาพพร้อมข้อความในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค ว่า ระหว่างซื้อขนมโตเกียว ที่นครปฐม กำลังจะหยิบกิน 1 ชิ้น แต่เห็นบางอย่างผิดปกติข้างในถุง ซึ่งถุงที่เอามาใส่ขนมโตเกียวทำมาจากเอกสารรพ. มีข้อมูลชื่อนามสกุลพนักงานครบ เป็นข้อมูลมาสายประจำเดือน ต.ค. เมื่อปี 2556</p>	<p>เป็นเอกสารของ รพ.บางนา 1 สังกัด กทม.</p>

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ชาวเวียดนามกว่า 500 คน เข้ารพ.เพราะอาหารเป็นพิษ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- ทหารการเมืองลองคานห์ จ.ด่งนาย ประเทศเวียดนาม ยืนยันเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2567 มีประชาชนอย่างน้อย 560 คน ถูกนำตัวส่ง รพ. หลังรับประทานขนมปังหมี แชนด์วิชสไตล์เวียดนามที่ร้านบังเบเกอร์รี่ ในเมืองลองคานห์ โดยมีอาการท้องเสีย อาเจียน เป็นไข้ และปวดท้องรุนแรง สาเหตุคาดว่าขนมปังอาจบูดจากอากาศที่ร้อนจัด และการตรวจสอบเบื้องต้น พบร้านไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร และปิดร้านดังกล่าวเป็นการชั่วคราว</p>	